

TỔ CHỨC TRỌNG THỂ LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự Lễ kỷ niệm.



Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2023 cho các tác giả, nhóm tác giả.



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tối ngày 26/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023).
Tới dự có các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng; các tác giả, đại diện nhóm tác giả được trao tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2023; đại biểu các ngành kinh tế, văn hóa - xã hội, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, tôn giáo, văn nghệ sĩ.
Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan

tâm đến phong trào cách mạng của địa phương, trong đó có phong trào cách mạng Thái Bình. Ngay từ thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám, trong nhiều bài viết, báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Người đã nhiều lần nhắc đến phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh nhà. Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đến lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành cho Thái Bình những tình cảm ân tình, sự quan tâm, kịp thời động viên, khích lệ, cổ vũ phong trào của tỉnh. Thái Bình đã vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm, Người đã để lại trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình những kỷ niệm sâu sắc. Đó là những mốc son lịch sử về vang, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu nặng của Người dành cho tỉnh Thái Bình, mãi mãi là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.
Cách đây 65 năm, ngày 26/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ ba, khi đó tỉnh nhà vừa giành thắng lợi lớn trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng tổ đối công và hợp tác xã. Trong suốt 65 năm qua, những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình của Bác đã khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân và trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tích quan trọng. Đặc biệt, những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong bối

cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song Đảng bộ, nhân dân Thái Bình đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ được thực hiện có hiệu quả, nhiều nút thắt, điểm nghẽn được tập trung tháo gỡ; nhiều chương trình, kế hoạch phát triển có tầm chiến lược được hoạch định; môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện rõ rệt, trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp, tập đoàn uy tín. Kinh tế liên tục đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quy mô và tiềm lực nền kinh tế không ngừng được nâng lên: tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh năm 2022 tăng 9,52%; 9 tháng năm 2023 tăng 7,72% so với cùng kỳ, đứng thứ 13 toàn quốc và thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng. Thái Bình đã vươn lên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Tính đến tháng 9/2023 có 322 dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp với tổng số vốn đầu tư 134.850 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt trên 2 tỷ USD. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 2%, bằng một nửa so với mức bình quân chung của cả nước. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính

trị từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vốn có, Thái Bình vững tin sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả phát triển hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành quả phát triển chung của đất nước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân tỉnh nhà và sự kỳ vọng của cả nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, những người con xa quê phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp cho quê hương, góp phần hiện thực hóa lời căn dặn của Người "làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt". (Toàn văn Diễn văn của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).
Tại buổi lễ, các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao thưởng và tặng hoa cho 6 tác giả, nhóm tác

giả đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2023. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương, khen thưởng 26 điển hình là cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, là dịp để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thành kính tưởng nhớ và tri ân những tình cảm của Bác dành cho Thái Bình và thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; từ đó khẳng định quyết tâm, ý chí khát vọng vươn lên của tỉnh trong giai đoạn tới, phấn đấu xây dựng Thái Bình "trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt" như lời căn dặn của Bác.
\* Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023), chiều ngày 26/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Thái Bình.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng lẵng hoa mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh", dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khẳng định quyết tâm, khát vọng vươn lên, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

NHÓM PHỎNG VIÊN

Chiến sĩ quân hàm xanh học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý (Thái Thụy) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

Trưởng tá Hoàng Ngọc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý chia sẻ: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Đồn tổ chức học tập các chuyên đề toàn khóa và hàng năm: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";...; đồng thời, lồng ghép triển khai các chuyên đề với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong đó, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, xác định



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý luôn gần gũi nhân dân, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

nội dung đột phá để thực hiện, điển hình như tham mưu giải quyết vi phạm trong hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống buôn lậu, giải quyết bức xúc trong nhân dân để không tạo ra điểm nóng về an ninh nông thôn; nâng cao chất lượng chấp hành điều lệnh, lễ tiết tác phong của quân nhân, xây dựng đơn vị nếp nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, có cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, duy trì nếp nếp, chế độ sinh hoạt đảng, tăng cường kỷ năng, nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, quân chủng phát huy dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, nghiêm túc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, duy trì nếp nếp kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Công tác kiểm tra, đôn đốc các chi bộ

trực thuộc, Đoàn Thanh niên, các đội, trạm được quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đồn đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát đối với các chi bộ trực thuộc về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là chiến sĩ mới của đơn vị, binh nhì Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Ở đơn vị, em đã được quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Em luôn tự nhủ bản thân mình phải học ở Bác sự tỉ mỉ, tinh tự lực, tiết kiệm, từ đó có động lực để rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trưởng tá Hoàng Ngọc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý chia sẻ thêm: Đảng ủy Đồn còn cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc thực hiện tốt cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tuần tra trên biển 31 lượt/155 lượt cán bộ, chiến sĩ với 589 hải lý; tuần tra trên bộ được 215/1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với 1.290km; tuần tra, kiểm soát 1.865 lượt phương tiện

với 5.500 lượt người. Qua tuần tra, kiểm soát đã xử lý hành chính 2 vụ/2 đối tượng; đơn vị bắt 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,3478 gam heroin; phối hợp với Công an huyện Thái Thụy xử lý 3 vụ/3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 300 lượt cán bộ, công chức và nhân dân 2 xã ven biển; chỉ huy và tham mưu công tác bảo đảm an ninh trật tự và tham mưu cho địa phương xử lý các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.
Thời gian tới, Đảng ủy Đồn Biên phòng Trà Lý sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quy định của Quân ủy Trung ương; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến là cán bộ, chiến sĩ gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

TIẾN DAT